



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการพัสดุอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๔๐๒ ต่อ ๒๕๑

ที่ ทส ๐๙๒๕.๑.๐๓/ ๓๔๗๐

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่าอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ)
ได้ดำเนินการตามมาตรการประหยัดค่าไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงานหรือไม่

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน

หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่)

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕
(เชียงใหม่) ที่ ๑๙๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ว่าอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) ได้ดำเนินการตามมาตรการประหยัดค่า
ไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงานหรือไม่ มาเรียนเพื่อทราบ

สำหรับผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ เพื่อทราบและดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดที่
เกี่ยวข้องและผู้มีรายชื่อตามคำสั่งทราบและปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นายปรีชา ทองคำเอี่ยม)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

สำเนา

คำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่)

ที่ ๑๙๕/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่าอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) ได้ดำเนินการตามมาตรการประหยัดค่าไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงานหรือไม่

ตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๐.๖๐๔/๑๗๐๒๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) ได้ดำเนินการตามมาตรการประหยัดค่าไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงานหรือไม่ เพื่อป้องกันการเกิดหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระในอนาคต นั้น

ฉะนั้น เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และปฏิบัติให้เป็นไปตามนัย หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๐.๖๐๔/๑๗๐๒๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่าอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) ได้ดำเนินการตามมาตรการประหยัดค่าไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงานหรือไม่ ดังนี้

- นางสาวอมลรัตน์ เสียมตระกูลพานิช นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
- นายปริญญา พันธุ์งาม นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรรมการ
- นางรุ่งศรีณย์ บันลือศักดิ์ชัย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่าอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) ได้ดำเนินการตามมาตรการประหยัดค่าไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงานหรือไม่ และได้แยกมิเตอร์หรือเครื่องวัดการใช้สาธารณูปโภคในส่วนที่ใช้ในราชการกับที่มีได้ใช้ในราชการออกจากกันหรือไม่ เช่น บ้านพักเจ้าหน้าที่ ร้านอาหาร สโมสร ร้านค้าสวัสดิการ อาคารสวัสดิการ เป็นต้น แล้วรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบภาพถ่ายให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ ทราบภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อรายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงนาม) ปรีชา ทองคำเอี่ยม

(นายปรีชา ทองคำเอี่ยม)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิจิตา วาสนา)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน